

*Mỹ Khánh, ngày 19 tháng 02 năm 2024*

**BÁO CÁO THAM LUẬN**  
**Tại Hội nghị tổng kết Chuyên đổi số năm 2023**  
**và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06/CP**

**Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!**

**Kính thưa quý đại biểu !**

**Thưa toàn thể Hội nghị!**

Về tham dự Hội nghị tổng kết Chuyên đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí cao với báo cáo mà Ban tổ chức đã trình bày tại hội nghị. Tham gia tham luận tại Hội nghị, thay mặt UBND xã xin được phát biểu đánh giá Sơ kết 02 năm các kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

**Kính thưa Hội nghị!**

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại các sở, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 154/CT-UBND ngày 21/6/2023 của UBND thành phố về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn xã. Tổ công tác Đề án 06/CP xã đã tham mưu UBND xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023, theo đó tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các chủ trương, giải pháp của Đề án 06/CP theo chỉ đạo của tỉnh, thành phố, đưa nội dung này vào Nghị quyết Đảng bộ hàng tháng, để tập trung theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

- Ban hành Quyết định kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác Đề án 06/CP xã, Bộ phận giúp việc, Tổ giúp việc Tổ công tác, duy trì hội họp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ để đánh giá, chỉ đạo công việc. Đồng thời, rà soát quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ở 04 ấp, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động.

- Chỉ đạo Công an xã phát huy tích cực vai trò tham mưu, giúp việc cho Tổ công tác, UBND xã, đảm bảo yêu cầu về công tác theo dõi, đôn đốc các ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ

đạo của tỉnh, thành phố về Đề án 06/CP; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Về tình hình thực hiện chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt định danh điện tử tính đến nay, đã thu nhận đăng ký 8.794 trường hợp, đạt 90,60%; đã kích hoạt định danh mức điện tử 4896/8.053 trường hợp, đạt 60,80%.

Về công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cụ thể các chỉ tiêu: Hộ không chủ hộ; Cập nhật CMND 9 số; Sai cấu trúc số định danh; Trùng thông tin trong và ngoài tỉnh; thông tin chưa có, sai lệch giữa bảo hiểm xã hội (thất nghiệp và đăng ký mới); Thông tin sai lệch giữa dữ liệu dân cư và nguồn bộ tư pháp; Thiếu trường thông tin công dân; Sai lệch thông tin giữa thuế và dữ liệu dân cư; Danh sách biến động không rõ nơi cư trú; Cập nhật các trường hợp thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch tất cả chỉ tiêu đã hoàn thành 100% đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, luôn tăng cường đẩy mạnh các mặt công tác về tuyên truyền những nội dung thuộc Đề án 06/CP như:

Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Đề án 06/CP, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, cấp đổi căn cước công dân gắn chip, đăng ký, kích hoạt định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tạo thói quen khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Về hình thức tuyên truyền, chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp đoàn thể tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp, lồng ghép với phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ dân, song song đó tăng cường hoạt động tuyên truyền trên đài truyền thanh, loa di động, cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, mà chủ lực là lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, lực lượng trẻ, am hiểu công nghệ,... tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06/CP, tiện ích của căn cước công dân, định danh điện tử, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sử dụng, khai thác ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến.

Qua các kênh thông tin, tuyên truyền, đa số người dân cơ bản nắm được chủ trương, chỉ đạo của trung ương, tỉnh, thành phố về Đề án 06/CP, các nội dung tuyên truyền đều được triển khai đến từng hộ dân trên địa bàn, phần lớn người dân chấp hành, tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, nhất là đối với cán bộ, công chức và đảng viên.

### **Kính thưa hội nghị!**

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định, vì vậy ảnh hưởng phần nào đến việc thực hiện các mặt công tác như:

Về công tác tổ chức hiện nay tại công an địa phương do quân số chưa đảm bảo và thực hiện rất nhiều các mặt công tác khác nhau tại đơn vị, nên đa phần là cá bộ kiêm nhiệm công tác dữ liệu, vừa thực hiện cùng lúc nhiều công tác nên cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Công tác làm sạch dữ liệu đôi lúc còn vướng mắc ở một số công dân hiện nay vắng mặt hoặc bỏ địa phương nên không thể liên lạc để cung cấp các thủ tục cần thiết để hoàn thành chỉ tiêu, nhất là đối với công tác hủy, xác lập lại số định danh cho công dân.

Phần nhiều người dân chưa có thói quen, cũng như kiến thức, kỹ năng, điều kiện vật chất thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, nhất là đối với đối tượng người lao động, người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, khó khăn từ đó cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến việc hướng dẫn người dân thực hiện các các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công.

Quá trình vận động thực hiện định danh điện tử, phát sinh nhiều vấn đề khó khăn như: vẫn còn trường hợp chưa hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa của đề án, còn tâm lý e ngại, thiếu hợp tác; số khác đi làm ăn xa, bán nhà, bỏ địa phương, không có nơi ở ổn định, không sử dụng điện thoại, thông tin dữ liệu thiếu chính xác,... gây khó khăn trong công tác vận động.

Công tác tuyên truyền, vận động chủ yếu thực hiện ngoài giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật, lực lượng nòng cốt ở ấp là người nắm địa bàn phải trực tiếp tham gia phối hợp với các lực lượng liên quan, mức phụ cấp còn thấp, không có kinh phí hỗ trợ.

### **Kính thưa Hội nghị!**

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại, đơn vị xã Mỹ Khánh xin đóng góp một số đề xuất, giải pháp góp phần nâng cao và hoàn thiện các mặt công tác trong Đề án 06/CP cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 theo hướng bổ sung quy định về quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo trình tự, thủ tục rút gọn. Qua đó nghiên cứu đề xuất, đóng góp ý kiến ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan không phù hợp.

- Triển khai giải pháp hỗ trợ sử dụng CSDLQG về DC để lưu trữ, quản lý các dữ liệu liên quan đến công dân trong trường hợp chưa có Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến.

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDLQG về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành

chính cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQG về DC.

- Tiếp tục triển khai các ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ CCCD và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như: Ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...), tài chính, viễn thông, điện nước...

- Phát triển và xây dựng hệ sinh thái xoay quanh với CSDLQG về dân cư làm trực, phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, phát triển các thiết bị điện tử, phần cứng chuyên dụng, hữu ích để phục vụ những nhu cầu thiết yếu trước và sau khi triển khai Đề án.

- Tiếp tục duy trì, đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác làm sạch dữ liệu hằng ngày.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của Đề án, nhất là những tiện ích mang lại; xây dựng kịch bản tuyên truyền đối với từng nội dung cụ thể mang tính cốt lõi của Đề án để tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân tham gia thực hiện.

Trên đây là báo cáo tham luận tại Hội nghị của xã Mỹ Khánh. Xin kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!